

KẾ HOẠCH

thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK về đổi mới công tác tư tưởng nhằm đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK ngày 25-01-2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Đổi mới công tác tư tưởng nhằm đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nhằm cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW khóa XII của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém về công tác tư tưởng; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; xây dựng khối đoàn kết, thống nhất về tư tưởng; phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu cấp ủy ở các cơ quan Trung ương trong sạch, có bản lĩnh chính trị vững vàng, là tấm gương sáng để quần chúng noi theo.

2. Yêu cầu các cấp ủy đảng xác định, cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp ủy đảng. Kiên quyết, kiên trì và thường xuyên đổi mới phương thức thực hiện công tác tư tưởng với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn của toàn Đảng bộ và từng cán bộ, đảng viên, nhất là bí thư cấp ủy, đảng viên là người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Học tập, quán triệt Nghị quyết

- Các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt sâu sắc Nghị quyết, đồng thời, chọn những nội dung phù hợp với yêu cầu công tác của ngành, cơ quan, đơn vị để xây dựng chuyên đề học tập, quán triệt trong mỗi chi bộ đảng. Việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối và xác định những nội dung trọng tâm để xây dựng chuyên đề phục vụ sinh hoạt chi bộ hoàn thành trong tháng 6/2017.

- Trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ cần dành thời lượng nhất định để đánh giá, kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30-10-2016 của

